



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  
เรื่อง ขอให้รับรองบุตร

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๓๙๔/๒๕๖๐

ด้วย นายสิทธิพร ชาววาณิช ผู้ร้อง อายุ ๓๔ ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่ ๑๙/๑๐๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องต่อศาลว่า ผู้ร้องอยู่กินฉันสามีภริยากับนางสาวสุรางค์ พัชราดาพงศ์ เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่มิได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย มีบุตรด้วยกัน ๑ คนคือเด็กชายอติพงศ์ ชาววาณิช ผู้เยาว์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๓ ปัจจุบันผู้ร้องกับนางสาวสุรางค์ พัชราดาพงศ์ ได้แยกกันอยู่มาตั้งแต่วันที่ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และภายหลังจากที่ได้แยกกันอยู่นางสาวสุรางค์ พัชราดาพงศ์ ไม่เคยส่งเสียอุปการะเลี้ยงดูมีเพียงผู้ร้องเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู ให้ที่อยู่อาศัยผู้เยาว์ แต่เพียงลำพังมาโดยตลอด อีกทั้ง ผู้ร้องเป็นผู้ฝากครรภ์รวมถึงการแจ้งเกิด และให้ใช้นามสกุลของผู้ร้องและยอมให้ระบุในใบสูติบัตรว่าผู้ร้องเป็นบิดาของผู้เยาว์ ให้การศึกษาและแสดงออกต่อบุคคลทั่วไปว่าผู้เยาว์เป็นบุตรของผู้ร้อง ผู้ร้องประสงค์จะจดทะเบียนรับผู้เยาว์เป็นบุตรของผู้ร้อง เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ร้องได้ปรึกษาและสอบถามกับผู้เยาว์ ถึงเรื่องของการเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และสรุปได้ว่าผู้เยาว์ต้องการที่จะไปเรียนซัมเมอร์แคมป์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ณ ประเทศฮ่องกง ผู้ร้องและผู้เยาว์ได้ไปติดต่อที่ว่าการอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อขอจดทะเบียนรับรองผู้เยาว์เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้องและผู้ร้องมีอำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ได้โดยชอบ แต่มีเหตุขัดข้องไม่สามารถดำเนินการได้ โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าต้องได้รับความยินยอมของผู้เยาว์และมารดาผู้เยาว์ต่อหน้านายทะเบียน หรือวันแต่จะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องจดทะเบียนรับผู้เยาว์เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายเสียก่อน จึงจะดำเนินการให้ได้ ผู้ร้องจึงมายื่นคำร้องต่อศาลเป็นคดีนี้ อีกทั้งผู้ร้องได้เคยติดต่อไปทางบิดามารดาของนางสาวสุรางค์ พัชราดาพงศ์ เพื่อแจ้งให้นางสาวสุรางค์ พัชราดาพงศ์ ไปให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียนแล้วหลายครั้ง แต่ปรากฏว่านางสาวสุรางค์ พัชราดาพงศ์ กลับเพิกเฉยตลอดมา ผู้ร้องเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุก ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายแต่อย่างใด อีกทั้งมีหน้าที่การงานและฐานะมั่นคง ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องขอศาลได้โปรดนัดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งให้นายสิทธิพร ชาววาณิช ผู้ร้อง จดทะเบียนรับรองเด็กชายอติพงศ์ ชาววาณิช บุตรผู้เยาว์ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายสิทธิพร ชาววาณิช ผู้ร้อง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี กำหนดนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดจะคัดค้านคำร้องขอให้ยื่นคำคัดค้านก่อนกำหนดนัด คำร้องขอได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

(นายประเสริฐ เขิตทวีทรัพย์)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

